



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ที่ สก.พ.01 / ว. 0๓๖

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ “สภาการพยาบาล: การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมวิชาการ

สภาการพยาบาล ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งในการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล การผดุงครรภ์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้บริการและส่งเสริมความสามัคคีและการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิก

สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จึงเห็นสมควร ให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ ที่สามารถให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรม แก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง “สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” โดยการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวนี้ กำหนดจัดจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
- ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท/คน ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ๗.๕ หน่วยคะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัด ท่านที่สนใจกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th ภายในเวลาที่กำหนด และระบบรับลงทะเบียนจะปิดทันทีเมื่อครบจำนวน (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๑๕๐คน/ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ จึงจำเป็นต้องจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้แออัดมากเกินไป และสามารถจัดระยะห่างระหว่างบุคคลได้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบทั่วกัน และอนุมัติให้ผู้บริหารทางการพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ/อาจารย์พยาบาลในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สิริยาภรณ์)

เลขาธิการสภาการพยาบาล